

Số: /BC-UBND

Châu Thành, ngày tháng 11 năm 2020

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa**

Thực hiện Công văn số 2609/SKHĐT-TH ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh về việc đề nghị phối hợp báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW Hội nghị Trung ương khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành báo cáo như sau:

#### **I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

##### **1. Về công tác triển khai, tuyên truyền**

Tiếp nhận Kế hoạch số 234/KH-UBND ngày 15/9/2017 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa X thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW Hội nghị Trung ương khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Ủy ban nhân dân Huyện đã cụ thể hóa và ban hành Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 28/9/2017; trong đó, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá để tổ chức thực hiện.

Tổ chức triển khai, quán triệt và phổ biến Chương trình hành động 46-CTr/TU ngày 01/8/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh; Kế hoạch số 234/KH-UBND ngày 15/9/2017 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5 Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đến từng cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm tạo sự đồng thuận trong nội bộ và các tầng lớp Nhân dân cùng tham gia thực hiện đạt hiệu quả theo mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

##### **2. Về tham gia thực hiện vận hành và hoàn thiện thể chế phù hợp với vai trò được phân cấp và tình hình thực tế của Huyện**

Tập trung thực hiện hiệu quả các mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong nông nghiệp và công nghiệp chế biến; hợp tác cụ thể trên các lĩnh vực quản lý gắn với thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên các lĩnh vực quản lý về phát triển sản xuất, phát triển thương mại, dịch vụ, xúc tiến thương mại, kêu gọi đầu tư và liên kết tiêu thụ hàng hóa.

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được quan tâm kêu gọi đầu tư mở rộng; tập trung kêu gọi đầu tư phân diện tích còn lại của Cụm công nghiệp Tân Lập;

khảo sát chọn vị trí quy hoạch Cụm công nghiệp Tân Lập 2, xã Tân Nhuận Đông và khu công nghiệp công nghệ cao.

Các hoạt động hỗ trợ thúc đẩy khởi nghiệp tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện gắn với kế hoạch thực hiện chương trình mỗi xã 1 sản phẩm (OCOP) đã mang lại hiệu quả thiết thực. Năm 2020, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Huyện có 23 sản phẩm của 07 công ty, doanh nghiệp, cơ sở và hợp tác xã có tiềm năng đạt từ 3 sao trở lên, đủ điều kiện tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Tỉnh (*trong đó: có 2 sản phẩm của hợp tác xã gồm: nhãn Châu Thành và gạo thơm đặc sản Nha Môn*) góp phần nâng cao giá trị sản phẩm đặc trưng và quảng bá hình ảnh địa phương. Bên cạnh đó, Huyện có 05 sản phẩm đạt chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh và 01 sản phẩm đạt chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực phía Nam.

Trong năm có thêm 12 cơ sở sản xuất đăng ký, tổng vốn đăng ký là 1.037,4 triệu đồng, với 62 lao động; lũy kế đến nay có 1.485 cơ sở sản xuất đăng ký, tổng vốn đăng ký là 106.484,9 triệu đồng, tổng số lao động 7.833 người.

*\* Công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư*

Thực hiện quy hoạch, xây dựng hoàn chỉnh mở rộng Cụm công nghiệp Cái Tàu Hạ - An Nhơn, tổng diện tích 413.785 m<sup>2</sup>; tổng vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 102.904 triệu đồng, đã có 04 doanh nghiệp đến đầu tư.

Khẩn trương hoàn thành và kêu gọi đầu tư phần diện tích còn lại của Cụm công nghiệp Tân Lập, xã Tân Nhuận Đông, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư, nhất là các lĩnh vực công nghiệp chế biến gắn với tiêu thụ các nông sản và giải quyết việc làm cho lao động ở địa phương. Đến nay, có 11 đơn vị đăng ký đầu tư<sup>1</sup>, trong đó có 03 công ty đang làm thủ tục giao đất<sup>2</sup>.

Thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài Huyện liên kết với các hộ nuôi cá tra của địa phương theo chuỗi giá trị gia tăng với diện tích 31,83 ha, chiếm 17,88% tổng diện tích nuôi của Huyện. Với hình thức này thì công ty đầu tư toàn bộ chi phí đầu vào, khi cá tới kỳ thu hoạch thì công ty sẽ thu gom về nhà máy chế biến để xuất khẩu.

Thu hút, kêu gọi được các doanh nghiệp lớn đầu tư mở ra nhiều triển vọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương<sup>3</sup>; chủ động kêu gọi đầu tư vào

<sup>1</sup> Như: Công ty TNHH SX TMDV Gia Huy Đồng Tháp, Công ty TNHH SX TMDV Phong Phú Gold, Công ty TNHH Nguyễn Khanh, Công ty TNHH Giấy Trà Giang, Công ty TNHH MTV Nam Huy Đồng Tháp, Công ty TNHH MTV DREAM Mekong, Công ty TNHH xây dựng Đặng Nguyễn, Công ty TNHH HANSOLL Bông Sen Vina, Công ty TNHH Tỷ Xuân chi nhánh Đồng Tháp, Công ty TNHH tư vấn thiết kế Kiến Quảng đăng ký đầu tư dự án Khu dân cư chợ Tân Bình và Khu dân cư chợ Kinh mới, Công ty Cổ phần xây lắp và vật liệu xây dựng Đồng Tháp đầu tư Khu dân cư Thị trấn Cái Tàu Hạ - An Nhơn.

<sup>2</sup> Công ty TNHH HANSOLL Bông Sen Vina với diện tích 12 ha; Công ty TNHH Giấy Trà Giang với diện tích là 6 ha; Công ty TNHH Tỷ Xuân chi nhánh Đồng Tháp với diện tích là 12 ha.

<sup>3</sup> - Công ty TNHH Liên doanh Ausfeed Mekong xây dựng các Dự án đầu tư Nhà máy SX thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản Ausfeed Mekong, với tổng kinh phí 675 tỷ đồng.

các dự án thuộc danh mục kêu gọi đầu tư của Huyện, tăng cường tuyên truyền, khuyến khích, hướng dẫn thủ tục cho các doanh nghiệp triển khai xây dựng và đưa vào hoạt động một số nhà máy trên tuyến công nghiệp dọc kênh Xáng Lấp Vò – Sa Đéc (đoạn từ xã Tân Bình đến Nha Môn của huyện Châu Thành).

*\* Thương mại, dịch vụ và xúc tiến thương mại, liên kết tiêu thụ hàng hóa.*

Thương mại, dịch vụ phát triển ngày càng đa dạng. Từ đầu năm tới nay có 177 hộ kinh doanh đăng ký mới, tổng vốn đăng ký 18.730,8 triệu đồng, với tổng số lao động 517 người; lũy kế đến nay có 4.692 cơ sở kinh doanh đăng ký, tổng vốn đăng ký là 271.000,4 triệu đồng, với 13.183 lao động.

Tổ chức khánh thành và đưa vào hoạt động chợ Hang Mai, xã An Nhơn theo quy cách chợ hiện đại; khai trương quầy trưng bày sản phẩm đặc sản của Huyện tại xã Tân Bình và xã An Nhơn. Công tác quản lý thị trường được tăng cường thực hiện theo kế hoạch.

UBND Huyện đã chỉ đạo các ngành chuyên môn chủ động tham mưu, đề xuất, phối hợp với sở, ngành Tỉnh có giải pháp hỗ trợ người dân trong liên kết sản xuất, tìm đầu ra cho sản phẩm, hạn chế tối đa thiệt hại do tác động của dịch bệnh Covid-19<sup>4</sup>.

### **3. Công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước**

Ủy ban nhân dân Huyện ban hành các văn bản<sup>5</sup> chỉ đạo công tác cải cách hành chính, cải thiện chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); trong đó có quy định rõ nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện. Tập trung thực hiện hiệu quả các thủ

- Công ty TNHH MTV Cổ May Essential đã thực hiện và khai thác 01 phần dự án Xây dựng mô hình trang trại xanh, canh tác và chế biến các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, với tổng kinh phí thực hiện 37 tỷ đồng.

- Nhà máy xay sát lau bóng gạo Phước Lập Đồng Tháp, với tổng kinh phí đầu tư 14,5 tỷ đồng.

- Công ty cổ phần XNK Nguyễn Hậu đưa vào sử dụng nhà máy sản xuất bánh phồng tôm Nguyễn Hậu, với tổng kinh phí thực hiện 50 tỷ đồng.

- Công ty TNHH Việt Úc – Đồng Tháp đầu tư dự án Khu nông nghiệp, trồng trọt ứng dụng công nghệ cao với tổng kinh phí 40 tỷ đồng.

- Công ty TNHH thực phẩm Bích Chi 2 đầu tư xây dựng nhà máy chế biến bánh phồng tôm, bánh phở, bánh tráng, miến khoai lang và bún với tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng; trong số đó, đã đầu tư góp phần lấp đầy 100% diện tích Cụm công nghiệp Cái Tàu Hạ - An Nhơn. Nhưng hiện nay Công ty TNHH Thực phẩm Bích Chi 2 xin chủ trương giãn tiến độ thực hiện dự án là 24 tháng đang được các ngành Tỉnh xem xét giải quyết.

- Công ty TNHH MTV Thực phẩm Vĩnh Phước đầu tư Xí nghiệp chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản. Nuôi trồng, kinh doanh, buôn bán thủy sản. Tổng vốn đầu tư dự án là 920 tỷ đồng.

- Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Hà Nam (Cty Hà Nam) đầu tư xây dựng Trạm cấp nước xã An Khánh, huyện Châu Thành với tổng mức đầu tư 59 tỷ đồng.

- Công ty TNHH tư vấn thiết kế Kiến Quảng đầu tư chợ Hang Mai kết hợp với khu dân cư khoảng 35 tỷ đồng.

<sup>4</sup> Phối hợp với Sở Công thương hỗ trợ nông dân liên kết với hệ thống siêu thị Big C để tiêu thụ 5,8 tấn thanh long với giá thu mua tại kho là 12.000 đồng/kg, quy cách 400 gram/trái. Hợp tác xã Nông sản an toàn An Hòa, xã An Nhơn thực hiện dịch vụ tiêu thụ nhãn của thành viên Hợp tác xã cung ứng cho các chợ đầu mối nông sản với sản lượng tương đương 600 tấn, với giá bình quân từ 15.000-21.000 đồng/kg.

<sup>5</sup> Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 17/03/2020 về Cải thiện Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020; Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2020 về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 và Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2020 về cải cách hành chính huyện Châu Thành năm 2020.

tục hành chính đúng quy định pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức tìm hiểu và truy cập thông tin.

Ủy ban nhân dân Huyện chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin Huyện tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện phần mềm một cửa điện tử và thực hiện hồ sơ trực tuyến công mức độ 3, 4. Hiện nay, Huyện đã triển khai thực hiện thủ tục hành chính công mức độ 3 cấp huyện với 91 thủ tục và cấp xã với 26 thủ tục, được cung cấp tại địa chỉ <https://dichvucong.dongthap.gov.vn> để người dân, doanh nghiệp thực hiện. Trong đó cấp huyện có 61/91 thủ tục hồ sơ trực tuyến công mức độ 3 có phát sinh (đạt 68,13%); cấp xã có 17/27 thủ tục cung cấp trực tuyến mức độ 3 có phát sinh hồ sơ (đạt 65,38%).

Đối với thủ tục hành chính công mức độ 4 hiện đang khảo sát, thiết lập để đưa vào hoạt động khi đủ điều kiện.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, thủ tục hành chính theo hướng nhanh gọn, thuận lợi cho cá nhân, tổ chức; rà soát cơ chế và các thủ tục hành chính để hoàn thiện, rút ngắn thời gian, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, du lịch phát triển. Xây dựng quy chế phối hợp phân công giữa các cơ quan quản lý nhà nước, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm trong quản lý kinh doanh và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp.

## **II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CẦN TẬP TRUNG THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI**

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh, Huyện về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo Nghị quyết số 11-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5 khóa XII.

2. Thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, chỉ số cải cách hành chính, chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan nhà nước gắn với việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn Huyện; thực hiện tốt phương châm: “Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển”.

3. Quy hoạch, phát triển các lĩnh vực thương mại dịch vụ một cách hữu hiệu, thúc đẩy các hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa, nâng cao chất lượng các sản phẩm chủ lực của Huyện. Nghiên cứu, xác định vai trò và vị trí của hoạt động dịch vụ thương mại trong liên kết các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp; tạo sự phát triển đột phá của nền kinh tế Huyện trong thời gian tới.

4. Triển khai thực hiện quy hoạch vùng sản xuất hoa màu, vườn cây ăn trái tập trung; triển khai canh tác các loại hoa màu, cây ăn trái có giá trị kinh tế phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng địa phương và sản xuất theo hướng an toàn, có truy

xuất nguồn gốc. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông nghiệp phục vụ sản xuất như: bờ bao chống lũ, hệ thống tưới tiêu chủ động cho vùng chuyên canh màu, cây ăn trái.

5. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững; theo dõi, kiểm tra, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của cơ sở trong việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, nhất là các xã điểm theo lộ trình Kế hoạch đề ra; phát triển, nhân rộng các mô hình xây dựng nông thôn mới, tương trợ phát triển, thoát nghèo có hiệu quả.

6. Khuyến khích phát triển các loại hình kinh tế tập thể; tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế tăng vốn đầu tư hoặc liên kết, liên doanh phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Đầu tư xây dựng tiềm lực khoa học công nghệ; tăng cường hợp tác và huy động đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ của các cấp, các ngành tham gia nghiên cứu, ứng dụng tiên bộ khoa học công nghệ phục vụ cho phát triển sản xuất và đời sống người dân.

7. Tuyên truyền và triển khai các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường đến tận người dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về môi trường như: xây dựng kế hoạch, dự báo diễn biến môi trường. Khuyến khích cộng đồng và mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư cho các công tác xử lý môi trường.

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư năm tổng hợp./.

***Nơi nhận:***

- Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh;
- CT và các PCT. UBND Huyện;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch Huyện;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Các chuyên viên nghiên cứu, QTM;
- Lưu: VT, NC-TH(Đ).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phan Thanh Dũng**